

Fundur í Kaplakrikahópi föstudaginn 17. Maí.

Fundur settur kl. 10:10

Mættir voru: Sveinn Reynisson, Ásmundur Ingvarsson, Viðar Halldórsson, Valdimar Svavarsson.

Gestur fundarins: Gunnlaugur Sveinsson starfsmaður FH.

1. Staða verks: VH fór lauslega yfir stöðuna á verkinu. Áætlað er að ljúka steypuvinnu 15. Júní n.k. Byrjað verður að hífa sperrur í dag 17. Maí. Alls er um að ræða 38 sperrur og verða 10 hífðar í senn. Reiknað er með að búið verði að reisa grindina í lok júní. Heildarverklok eru svo áætluð í lok ágúst.
2. VH lagði fram drög að verkframvindu. Umræður voru um einstaka liði og mun VH leggja fram endanlega og samþykktu verkframvindu n.k. þriðjudag.
3. Æskilegt er að starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar hafi lagt fram drög að rekstrarleigusamningi og tillögur um eignaskiptasamning fyrir næsta fund sem er áætlaður 5. Júní n.k. kl. 15:00

Fundi slitið kl. 10:50 og eftir hann fóru fundarmenn í skoðunarferð um svæðið.

Sveinn Reynisson
Ásmundur Ingvarsson
Gunnlaugur Sveinsson
Valdimar Svavarsson